

CHIA SẺ ĐẶC QUYỀN, NHẬN QUÀ GIÁ TRỊ
Tổng giá trị giải thưởng 1 tỷ đồng

#ThêmThẻThêmVui (Tham gia FB Social Group tại link: fb.com/groups/themthethemvui)



I. Thông tin chương trình		
1	Phiên bản mở rộng so với chương trình cũ như thế nào?	Phiên bản mở rộng của chương trình Chia sẻ đặc quyền, nhận quà giá trị với tổng giải thưởng 1 tỷ đồng được triển khai từ 02/11/2021 và có 3 điểm cải tiến nổi bật so với trước đây: 1. Đối tượng áp dụng là tất cả chủ thẻ tín dụng VIB 2. Khách hàng tham gia chủ động tạo LINK GIỚI THIỆU chỉ trong 5 giây tại vib.com.vn/vn/the-tin-dung/mgm 3. Ưu đãi Lộc xuân 99 áp dụng từ 05/01 đến 28/02/2022: o Tặng thêm 99.000 VNĐ cho khách hàng giới thiệu thẻ thành công o Đặc biệt tặng thêm 9.900.000 VNĐ cho khách hàng giới thiệu thẻ thứ 99 thành công
2	Loại thẻ tôi giới thiệu bạn bè mở là những thẻ nào?	Khách hàng tham gia chương trình giới thiệu bạn bè mở 3 loại thẻ: VIB Online Plus, VIB Online Plus 2in1 và VIB Premier Boundless. Quy trình đăng ký mở thẻ hoàn toàn 100% online và sở hữu ngay chỉ 30 phút.
3	Cách thức tham gia chương trình?	3 bước đơn giản để tham gia chương trình tại vib.com.vn/vn/the-tin-dung/mgm và chờ nhận thưởng từ VIB: 1. Tạo LINK GIỚI THIỆU chỉ trong 5 giây bằng cách điền thông tin HỌ TÊN và CMND/CCCD 2. Chia sẻ LINK GIỚI THIỆU cho bạn bè bằng cách: sao chép hoặc nhấn nút chia sẻ nhanh qua Facebook/Email/Zalo 3. Thẻ được giới thiệu mở thành công sẽ được ghi nhận trên hệ thống. VIB sẽ thông báo kết quả và hoàn tiến thưởng vào tài khoản tín dụng của Khách hàng.
4	Khi tham gia tôi được gì, bạn bè tôi mở thẻ thì được gì?	Quyền lợi Khách hàng tham gia chương trình: - Hoa hồng siêu hấp dẫn: -> VIB Premier Boundless: 500.000 VNĐ/thẻ -> VIB Online Plus 2in1: 400.000 VNĐ/thẻ -> VIB Online Plus: 300.000 VNĐ/thẻ - TOP 3 mỗi tháng nhận thêm quà tặng giá trị: máy lọc không khí, combo loa và tai nghe Bluetooth, máy pha cà phê Bluestone - Đặc biệt, ngoài tiền hoa hồng đến 500.000 VNĐ/thẻ, Khách hàng còn nhận thêm ưu đãi Li xì lộc xuân áp dụng từ 05/01 đến 28/02/2022: -> Tặng thêm 99.000 VNĐ cho khách hàng giới thiệu thẻ thành công -> Đặc biệt tặng thêm 9.900.000 VNĐ cho khách hàng giới thiệu thẻ thứ 99 thành công Quyền lợi Khách hàng được giới thiệu mở thẻ thành công: - Hoàn 100% phí thưởng niên khi thỏa điều kiện chi tiêu trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ - Tặng 130% hạn mức tín dụng nếu Khách hàng đã có thẻ tín dụng NH khác - Ưu đãi các chương trình chi tiêu thẻ tín dụng VIB: + Hoàn 1 triệu VNĐ, ví vu lễ hội cho năm mới phấn khởi + Hoàn 500.000 VNĐ giao dịch ngoại tệ + Cộng thêm đến 160 điểm GrabRewards + Giảm 30% Âm thực sum vầy lễ hội + Cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn không giới hạn khác - Tích lũy điểm thưởng và quy đổi quà tặng là tiền mặt, evoucher, phí thưởng niên...trong tích tắc qua ứng dụng MyVIB. - Được tham gia chương trình và nhận hoa hồng, quà thưởng với tư cách Người giới thiệu.
5	Tình trạng thẻ giới thiệu như thế nào thì được ghi nhận hoa hồng cho tôi?	Tình trạng thẻ là ACTIVE sẽ được ghi nhận hoa hồng cho Người giới thiệu. Bạn bè được giới thiệu mở thẻ thành công được hiểu là thẻ được phát hành và ACTIVE. Ví dụ: Thẻ được phát hành thành công trong tháng 11/2021 nhưng được active tháng 12/2021 thì hệ thống ghi nhận hoa hồng cho NGT trong tháng 12/2021. Lưu ý: Thời gian thẻ được ACTIVE để ghi nhận hoa hồng là 90 ngày (3 tháng) được tính từ ngày thẻ được phát hành.
6	Tôi nên chọn lọc đối tượng như thế nào để dễ dàng ra thẻ?	Khách hàng giới thiệu cho bạn bè, người thân quanh mình để cùng tận hưởng các ưu đãi từ chương trình. Để tăng tỉ lệ giới thiệu thẻ thành công, KH có thể tham khảo các tip sau: - Giới thiệu càng nhiều người mở thẻ, tỉ lệ nhận hoa hồng và quà tặng giá trị từ VIB càng tăng. Ví dụ: KH giới thiệu 20 bạn bè mở thẻ, và thành công 10 thẻ VIB Online Plus 2in1 trong tháng 11/2021. KH sẽ nhận hoa hồng: 400.000 VNĐ/thẻ x 10 = 4.000.000 VNĐ và cơ hội nhận quà TOP 3 tháng. Không những vậy, VIB còn tặng thêm KH 500.000 VNĐ vì nằm trong top 50 KH tham gia đầu tiên trong tháng 11/2021. - Chọn lọc các đối tượng "chất lượng" để dàng duyệt thẻ thành công: + Độ tuổi từ 22, sinh sống tại các khu vực HCM, HN, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu + Nghề nghiệp ổn định + Đang quan tâm, cần nhắc mở thẻ tín dụng - Hãy lên chiến lược tiếp cận và tư vấn đúng nhu cầu của người thân, bạn bè. Ví dụ: + Bạn bè thường xuyên sử dụng ứng dụng Grab -> Tư vấn mở thẻ VIB Online Plus 2in1 + Bạn bè mê shopping online -> Không gì tiện lợi hơn thẻ VIB Online Plus + Bạn bè đam mê du lịch, book vé VNA, muốn nâng hạng Titan Bông Sen Vàng -> Thẻ VIB Premier Boundless là lựa chọn hàng đầu Đừng quên tham gia Social Group THÊM THẺ, THÊM VUI tại fb.com/groups/themthethemvui để cập nhật thông tin và tip hay từ chương trình nhé!
7	Thời gian tôi nhận được hoa hồng từ VIB?	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hệ thống VIB chốt dữ liệu. Vui lòng xem chi tiết TnC chương trình tại đây .
8	Làm sao tôi biết số lượng thẻ tôi đã giới thiệu mở thành công?	VIB gửi email cập nhật kết quả mỗi 2 tuần cho Khách hàng về số lượng thẻ được giới thiệu mở thành công.
9	VIB có lập nhóm hoặc cộng đồng để tham khảo thêm thông tin chương trình này không?	Khách hàng hãy tham gia ngay Social Group THÊM THẺ, THÊM VUI tại fb.com/groups/themthethemvui để cập nhật thông tin và tip hay từ chương trình: - Thông tin chương trình được cô đọng để KH dễ dàng nắm bắt và tham gia - Tip hay về giới thiệu mở thẻ thành công một cách dễ dàng - Mini game giao lưu với Khách hàng - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc về chương trình Đây cũng là diễn đàn VIB ghi nhận các phản hồi để cải tiến và nâng cấp chương trình tốt hơn đến Quý khách hàng hiện hữu.
10	VIB có tài liệu tổng hợp nào để tôi tiện giới thiệu bạn bè mở thẻ không?	VIB sẽ gửi tài liệu tổng hợp về các tính năng/ưu đãi hấp dẫn của 3 dòng thẻ VIB Online Plus 2in1, Online Plus và Premier Boundless để gửi Khách hàng tiện giới thiệu và tư vấn bạn bè, người thân mở thẻ.

II. Thông tin khác		
11	Việc tạo và chia sẻ LINK GIỚI THIỆU có an toàn thông tin của tôi không?	Để tạo LINK GIỚI THIỆU, Khách hàng cần điền thông tin HỌ TÊN và CMND/CCCD. KH chia sẻ LINK GIỚI THIỆU (đã được mã hóa để đảm bảo an toàn thông tin) này cho bạn bè, người thân bằng cách sao chép hoặc nhấn nút chia sẻ nhanh qua Facebook/ Email/ Zalo. Tất cả những thông tin của Khách hàng được VIB đảm bảo an toàn và bảo mật theo quy trình nên KH yên tâm nhé.
12	Tôi giới thiệu rồi nhưng bạn bè tôi nhấn LINK GIỚI THIỆU đăng ký mở thẻ có mất thêm phí gì không?	Hoàn toàn không mất phí, quy trình mở thẻ siêu tốc chỉ 30 phút là sở hữu ngay thẻ để bắt đầu mua sắm. Đặc biệt thao tác đăng ký cực kỳ gọn và nhanh chóng 100% trực tuyến.
13	Tôi không rõ về quy trình mở thẻ 100% online chỉ 30 phút có gây khó khăn gì cho bạn bè tôi vào đăng ký không. Có tip nào để họ đăng ký dễ dàng và thành công sau khi nhận LINK GIỚI THIỆU từ tôi?	Sau khi nhận LINK GIỚI THIỆU, bạn bè Khách hàng nên sao chép lại LINK GIỚI THIỆU này và mở bằng 1 trình duyệt mới để đảm bảo quy trình ekyc thông tin mở thẻ được mượt mà nhất. Quy trình đăng ký mở thẻ tại VIB có 2 điểm nổi bật: - Hoàn toàn 100% online, chỉ cần điện thoại hoặc thiết bị có camera để nhận diện khuôn mặt và chụp hình CMND/CCCD - Sở hữu thẻ chỉ 30 phút và bắt đầu mua sắm thỏa thích với Virtual Card được cấp tức thì qua ứng dụng MyVIB
14	Nếu tôi giới thiệu rất nhiều người mà chưa có thẻ nào được mở thành công thì VIB có tip hay quà gì khuyến khích không?	VIB hiểu những thiện chí tham gia chương trình và nỗ lực từ phía Khách hàng nên sẽ có thêm quà khuyến khích nho nhỏ. KH nhớ tham gia Social Group THÊM THẺ, THÊM VUI tại fb.com/groups/themthethemvui để đồng hành cùng chương trình với nhiều hoạt động giao lưu, mini game nhận quà thưởng thú vị nhé.
15	Tôi muốn có người tư vấn và giải đáp thắc mắc về chương trình	Khách hàng có thể tham gia Social Group THÊM THẺ, THÊM VUI tại fb.com/groups/themthethemvui để đặt câu hỏi trực tiếp cho Admin chương trình và cập nhật thông tin, hoạt động giao lưu như mini game, tip hay... Hoặc KH liên hệ Tổng Đài CSKH 24/7 miễn phí 1800 8195 để được hỗ trợ.